



**ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์**  
**เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร**  
**ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะภาษาและการสื่อสาร**

ตามที่ สถาบันได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะภาษาและการสื่อสาร และกำหนดให้มีการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๑ ชั้น ๙ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ และได้ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะภาษาและการสื่อสาร ออกไปจนกว่าสถาบันจะเปิดที่ทำการหรือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พันไป นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) มีแนวโน้มที่ตีสขึ้น จึงเห็นควรให้ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะภาษาและการสื่อสาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันและเวลา	วิธีการคัดเลือก	สถานที่คัดเลือก
วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.	๑. นำเสนอวิสัยทัศน์ ๓ ปี ว่าจะมีแผนพัฒนาในสำนักงาน เลขานุการคณะภาษาและการสื่อสารอย่างไร ด้วยโปรแกรมงานนำเสนอ (PowerPoint) หรือโปรแกรมอื่น ๆ ไม่เกิน ๓๐ นาที ๒. สัมภาษณ์ ๒.๑ สัมภาษณ์เพื่อวัดทัศนคติ ไหวพริบและการคิดวิเคราะห์ “เมื่อมีปัญหาในสำนักงานเลขานุการคณะภาษาและการสื่อสารจะแก้ไขอย่างไร” ๒.๒ สัมภาษณ์เพื่อวัดความรู้ความสามารถ “ตอบคำถามเกี่ยวกับข้อบังคับใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล” ๒.๓ สัมภาษณ์เพื่อวัดทักษะการสื่อสาร และการใช้ภาษาอังกฤษ “แนะนำคณะภาษา และการสื่อสาร” (สามารถเปิดเอกสารดูได้) ๓. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะภาษาและการสื่อสาร และสมรรถนะทางการบริหาร	- ห้องประชุม ๘๐๓ ชั้น ๘ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าสู่กระบวนการ  
ประเมินผลงานให้ทราบภายในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์กอง  
บริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ <http://personnel.nida.ac.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ประธานกรรมการ